
sþ. 51. Fyrirspurn [47. mál]
til félagsmálaráðherra um úthlutun úr byggingarsjóði rikisins.

Frá Einari Ágústssyni.

Hvenær má vænta næstu úthlutunar úr byggingarsjóði rikisins? Verður hægt
að fullnægja fyrirliggjandi lánshæfum umsóknum, ef ekki, hversu mikið fjármagn
skortir þá til þess?


